

Số: 655/TB-GDDT

Quận 7, ngày 06 tháng 7 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v gia hạn thời gian tuyển sinh trường tiên tiến,
theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế
trường Tiểu học Lê Văn Tám và THCS Huỳnh Tấn Phát

Căn cứ Hướng dẫn số 599/GDDT ngày 14 tháng 6 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 về việc tuyển sinh trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế.

Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) thông báo về việc gia hạn thời gian tuyển sinh trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế của trường Tiểu học Lê Văn Tám và THCS Huỳnh Tấn Phát như sau:

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, một số nơi trên địa bàn Quận 7 phải cách ly, phong tỏa; đồng thời do năm đầu tiên áp dụng phần mềm tuyển sinh trực tuyến hcm.tsdc.edu.vn nên một số phụ huynh có con được phân tuyến vào trường Tiểu học Lê Văn Tám và THCS Huỳnh Tấn Phát có nhu cầu đăng ký học nhưng chưa đăng ký do chưa tiếp cận thông tin hoặc không đăng ký được.

Phòng GDĐT sẽ gia hạn thời gian mở phần mềm tuyển sinh trực tuyến để phụ huynh có con được phân tuyến vào trường Tiểu học Lê Văn Tám và THCS Huỳnh Tấn Phát đăng ký vào học theo mô hình tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế từ ngày 08/7/2021 đến hết ngày 09/7/2021 nếu có nhu cầu. Nhà trường sẽ căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh được giao để tiếp nhận hồ sơ; sau thời gian này nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết.

Phòng GDĐT đề nghị các trường mầm non, mẫu giáo, Ủy ban nhân dân Phường Tân Phú có học sinh được phân tuyến về trường Tiểu học Lê Văn Tám, Phường Tân Thuận Đông, Phường Bình Thuận và các trường tiểu học có học sinh lớp 5 năm học 2020 - 2021 được phân tuyến về trường THCS Huỳnh Tấn Phát và Trường Tiểu học Lê Văn Tám, THCS Huỳnh Tấn Phát thông báo, thông tin đến phụ huynh có con được phân tuyến về trường nhưng chưa đăng ký do chưa tiếp cận thông tin hoặc không đăng ký được biết để đăng ký đúng và kịp thời.

Trên đây là Thông báo gia hạn thời gian tuyển sinh trường tiên tiến, theo xu thế hội nhập khu vực và quốc tế của trường Tiểu học Lê Văn Tám và THCS Huỳnh Tấn Phát năm học 2021 - 2022 trên địa bàn Quận 7.

Nơi nhận:

- HT TìH LVT, THCS HTP;
- UBND phường Tân Phú, Tân Thuận Đông, Bình Thuận;
- Các trường MN, MG, TìH có liên quan;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thị Minh Phượng